



ที่ ศธ ๐๗๐๗๑/๒๕๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต
ถนนตำรง ภก ๘๓๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมียม พลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้หน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการประเมิน
คัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมียม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ กศน.ตำบล
ต้นแบบฯ สามารถเป็นต้นแบบด้านการพัฒนา กศน.ตำบล/แขวงได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างแท้จริง ประชาชนเกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต อันสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. wow ด้านการยกระดับ กศน.
ตำบล/แขวง ซึ่งกำหนดให้มีการคัดเลือกตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบล
ต้นแบบ ๕ ดี พรีเมียม พลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวก้องฟ้า ชันดิรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต

งานการศึกษาตามอัธยาศัย
โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑
โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘



ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่อง ผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมียม พลัส ระดับประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้มีการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมียม พลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ กศน.ตำบลต้นแบบฯ สามารถเป็นต้นแบบด้านการพัฒนา กศน.ตำบล/แขวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างแท้จริง นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินคัดเลือกดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงขอประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมียม พลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กศน.ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ กศน.ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ กศน.ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
รางวัลชมเชย ได้แก่ กศน.ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และ กศน.ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายคมกฤช จันทร์ขจร)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้